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ชาวไรยาสูบ

การประชุมสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคมที่ผานมา น.พ. นิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พ

รรคเศรษฐกิจใหม อดีต ส.ส. จ. แพร ใหขอสังเกตตอสภาฯ กรณีการขึ้นภาษีบุหรี่ ซึ่งกอนหน าน้ีก็มี ส.ส. จากพื้นที่

ยาสูบหลายทานปรึกษาเรื่องความเดือดรอนของชาวไรยาสูบ วา “รัฐบาลมีความตัง้ใจดีที่จะจํานวนผูสูบบุหรี่ เพราะ

บุหรี่เป็นสินคาที่อันตราย แตการปรับภาษีบุหรี่ใหสูงขึ้น จนทําใหราคาบุหรี่ขัน้ตํ่าขยับขึ้นเป็น 60 บาท และ 90 บาท

สงผลตอผลประกอบการของการยาสูบแหงประเทศไทย ที่รายไดลดลง 86% จาก 9 พันลาน เหลือประมาณ 800

ลานบาท จนตองลดการรับซื้อใบยาลง 50% พี่น องชาวไรยาสูบตองขาดรายได อีกทัง้รัฐบาลยังเก็บภาษีไดลดลง

เพราะตลาดบุหรี่เถื่อนที่เติบโตขึ้น แตจํานวนผูสูบบุหรี่กลับไมไดลดลง”

เป็นที่นาสังเกตวาประเด็นความเดือดรอนของชาวไรยาสูบ-ยาเสนจากการขึ้นภาษีสรรพสามิต ถูกหยิบยกขึ้นมา

อภิปรายในสภาบอยครัง้ในระยะน้ี จนทําใหนายสันติ พรอมพัฒน รมช.การคลัง ออกมาเปิดเผยวาจะหารือกับกรม

สรรพสามิตเพื่อลดภาษียาเสนพรอมพิจารณาเลื่อนการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ 40% ออกไปอีก เพราะเรื่องดังกลาวสงผลก

ระทบกับเกษตรกรชาวไร ผูประกอบการ และ ยสท.
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ทัง้น้ี กอนเบนเข็มไปรวมกับพรรคเศรษฐกิจใหม น.พ. นิยมเป็นอดีต ส.ส. พรรคเพื่อไทย จ. แพร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูก

ยาสูบพันธุเวอรจิเนียอันดับสองของประเทศ มีพื้นที่กวา 1 หมื่นไร และมีชาวไรยาสูบพันธุเวอรจิเนียและครอบครัว

กวา 4 พันคน และยังเป็นที่ตัง้ของสาขาพรรคเศรษฐกิจใหมอีกดวย

ผูสื่อขาวไดสอบถามเพิ่มเติมไปยัง นายลวน รองแกว ชาวไรยาสูบ จ. แพร ซึ่งกลาววา “ทาน รมช. คลัง เพิ่งออก

มาบอกวาจะชวยแกปัญหาใหชาวไรโดยการทบทวนการขึ้นภาษีซึ่งเป็นตนตอของการที่ชาวไรตองโดนตัดโควตาปีที่

แลว ชาวไรภาคเหนือรวมทัง้จังหวัดแพรก็โดนตัดโควตาไปแลว 4.2 ลาน ก.ก. ชวงน้ีก็ใกลเวลาที่ ยสท. จะประกาศ

โควตารับซื้อของปีน้ีแลว พวกเราไมอยากใหมีการตัดโควตาเพิ่มอีกเลย จึงอยากขอใหกระทรวงการคลังและกรม

สรรพสามิตยกเลิกการขึ้นภาษีบุหรี่ 40% ในเดือน ต.ค. 63 แลวเปลี่ยนเป็นกําหนดขึ้นภาษีทีละน อยๆ แทน”


